

โดย...ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์

ตลอดระยะเวลาแห่งการศึกษาเล่าเรียน ที่นานนับสิบปีขึ้นไปคงมีสักครั้ง หรือหลายครั้ง หรืออาจเป็นกิจวัตร ที่เด็กๆจะต้องใช้บริการขนส่งสาธารณะประเภท “เรือแม่”.... “ห่วงใยในความปลอดภัย” ย่อมเป็นความรู้สึกแรกของคุณพ่อคุณแม่ทันทีที่ลูกก้าวออกจากบ้านครับ..ต่อจากนี้ไป ก็คือคำแนะนำที่จะให้พวกเขาไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อปลอดภัยของลูกๆ และคุณพ่อคุณแม่ก็จะคลายความกังวลลงไปได้ไม่มากนัก



เมื่อต้องนั่งเรือแม่ (รวมทั้งเรือทัศนจร , เรือสำราญ , เรือหางยาว , เรือแจว ... ฯลฯ...) สาเหตุแห่งการเกิดอุบัติเหตุทางเรือ เช่นเรือชนกัน , เรือเร็ว,เรือช้ารุด,เบียดแซงกันในระยะกระชั้นชิด,ถูกกระแสน้ำวนดูด,เรือเกยตื้น หรือ มีสิ่งกีดขวางทั้งใต้น้ำ บนน้ำหรือ พายุ รวมทั้งความประมาทเลินเล่อของคนควบคุมเรือ เช่น เมาเหล้า-หลับใ- หรือ ปล่อยให้พวกมือใหม่หัดขับ คนที่ไม่ชำนาญมาขับหรือมาถือท้ายแทน

แม้ว่าสถิติอุบัติเหตุทางเรือจะไม่เกิดขึ้นถี่เช่นอุบัติเหตุทางบก แต่เชื่อว่าจะไม่เกิดขึ้นเลย หนทางที่ดีคือ ควรสอนลูกๆว่า

- 1) สิ่งที่เหมาะสมเป็นกฎเหล็กของการโดยสารทางเรือ ก็คือ ถ้าว่ายน้ำไม่เป็น-ห้ามลงเรือ! แม้จะฟังดูเถรตรง แต่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมันเสี่ยงเกินไปที่จะรอให้ใครมาช่วยเมื่อเกิดเหตุจมน้ำ เพราะหากเกิดเหตุทุกคนย่อมจะเอาตัวเองให้รอดก่อน หรือแม้มีผู้ที่มาช่วยก็ไม่แน่ว่าจะกลับทำให้จมน้ำตายทั้งคู่หรือไม่ ในเมื่อวิธีการช่วยคนจมน้ำนั้น ควรต้องผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนชำนาญ หรือแม้แต่จะรอให้หน่วยงานผู้ชำนาญมาช่วย ก็ไม่แน่ว่าจะทันเวลา ในขณะที่การขาดอากาศหายใจนั้นหากเกินกว่า 4 นาทีแล้ว ก็ถือว่าวิกฤตหนักเลยทีเดียว



ผู้โดยสารเรือเมล์ (ผู้โดยสาร)



หากเรือลม....จะอย่างไร ???

- ตั้งสติไว้ให้มั่น

อย่าตกใจจนเกินไป พยายามว่ายน้ำให้ห่างจากเรือ เพื่อป้องกันเรือพลิกคว่ำแล้วมาครอบเราไว้ รวมทั้งให้ระวังใบจักรเรือที่ยังทำงาน(หมุนตัวๆ) โดยว่ายน้ำไปให้ห่างๆเข้าไป และห้ามคว่ำหรือจับกราบเรือ เพราะอาจโดนน้ำดูดเข้าไปใต้ท้องเรือและได้รับอันตรายจากใบจักรเรือ

- ความตกใจกลัวจนเกินไป ทำให้หลายๆคนว่ายน้ำกันอย่างสุดชีวิตแล้วผลที่ตามมาก็คือ ความเหนื่อยแทบขาดใจ และหมดแรงในที่สุด ยิ่งหากฝั่งยังอยู่อีกไกลโขก็ยิ่งอยู่ในภาวะอันตราย

ดังนั้น เมื่อว่ายน้ำห่างออกจากบริเวณที่เกิดเหตุแล้ว ก็ให้ใช้เพียงการพุงตัวหรือลอยน้ำไว้ก่อนจะได้ไม่เหนื่อยมาก มองดูวัสดุที่ลอยน้ำได้ และพอหาได้ในเวลานั้น

หรืออาจมีคนบนฝั่งช่วยโยนลงมาให้ก็ใช้ประคองประคองเพื่อให้ตัวได้ลอยตามกระแสน้ำค่อยๆพัดพาไปเข้าสู่ฝั่ง ไม่ต้องว่ายน้ำอย่างหักโหม แต่ให้ประคองตัวไว้เพื่อรอคนมาช่วย หรือประคองไว้พอหายเหนื่อยจึงค่อยๆว่ายกลับเข้าฝั่งอย่างปลอดภัย



<http://adisak.blog.mthai.com>